

1. Giới thiệu về lễ hội đèn lồng trên sông Uzuma

Hiện tại Thành phố đang tổ chức lễ hội đèn lồng sông Uzuma cho đến hết ngày 30 tháng 9, Lễ hội tạo ra một khung cảnh lung linh ánh đèn tuyệt đẹp trên sông Uzuma - con sông chảy qua trung tâm Thành phố.

Trong lễ hội sẽ có khoảng 124 đèn lồng được cắt ghép và hình thành từ vật liệu giấy. Chúng được trang trí hai bên trái phải chạy dọc 2 bờ sông, kéo dài từ cầu Kaiun, qua cầu Kourai và kéo dài đến tận công viên Uzuma.

Những chiếc đèn lồng này là tác phẩm của Ông Kawashima Gashu - vốn là nghệ nhân cắt giấy xuất thân từ Tp.Tochigi.

Ngoài ra còn có các tác phẩm nổi tiếng khác như : tác phẩm Ennin, còn có tên gọi khác là Jikaku Daishi - là một nhà sư nổi tiếng ở thời đại Heian, được sinh ra ở thị trấn Iwafune; tác phẩm những ngôi nhà cổ ở Tp.Tochigi, và những chiếc kiệu diễu hành,.v.v...

Trong thời gian diễn ra lễ hội, đèn lồng sẽ được thắp sáng từ 19h đến 22h mỗi ngày.

Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn việc có thể ngắm nhìn khung cảnh lung linh ánh đèn vào những buổi tối mùa hè như vậy ?

2. Bạn có thể làm gì với thẻ My number

Người nước ngoài khi đến Nhật Bản và lần đầu đăng ký thẻ cư trú tại Tòa Thị chính sẽ được cấp một mã My number gồm có 12 chữ số. Mỗi cá nhân sẽ có một mã My number duy nhất, về nguyên tắc thì mã số này sẽ được sử dụng tương ứng với cá nhân đó cho đến hết đời.

Ngay cả khi người đó đã rời khỏi Nhật Bản, và sau đó tái nhập cảnh thì khi đăng ký thẻ cư trú cũng sẽ sử dụng lại mã My number trước đó, và không thể thay đổi sang mã số khác.

Thẻ My number sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau : khi bạn cần nộp các hồ sơ liên quan đến thuế như khai thuế, đăng ký nhận trợ cấp trẻ em hoặc trợ cấp lương hưu...; khi bạn cần gửi tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền từ nước ngoài ; khi bạn mở tài khoản ngân hàng ; hay khi bạn bắt đầu làm việc tại cửa hàng hay công ty ...

Trên mỗi thẻ My number sẽ có đính kèm ảnh khuôn mặt của cá nhân đó, chính vì vậy mà bạn cũng có thể mang theo nó và sử dụng thay thế cho các giấy tờ tùy thân khác. Ngoài ra thẻ này cũng có thể được sử dụng như thẻ nhận dạng chính thức để xác minh danh tính.

Ngoài ra, bằng cách sử dụng thẻ My number bạn cũng có thể dễ dàng nhận được "giấy chứng nhận cư trú" hay " giấy chứng nhận thuế Thành phố" từ các máy photocopy đa năng ở các cửa hàng tiện lợi gần nhà, với chi phí rẻ hơn 100 yên so với nhận tại quầy giao dịch ở Tòa thị chính. Để nhận được các giấy tờ cần thiết tại các cửa hàng tiện lợi này bạn cần phải nhập mã PIN 4 số - mã này được cung cấp khi bạn làm thẻ My number, chính vì vậy vui lòng bảo quản cẩn thận cũng như tránh quên mã PIN này.

Hơn nữa, tại các trung tâm y tế hay nhà thuốc có trang bị đầu đọc thẻ nhận diện khuôn mặt, thẻ My number cũng có thể được sử dụng thay thế Thẻ Bảo hiểm Y tế.

Tuy nhiên để sử dụng được, các bạn cần phải tiến hành đăng ký trước đó.

Về cách đăng ký sử dụng, bạn có thể tiến hành đăng ký trên Mynportal bằng điện thoại thông minh có thể đọc được thẻ My number, hoặc đăng ký tại các trụ ATM của ngân hàng Seven Bank. Khi đó bạn cũng cần phải nhập mã PIN của thẻ.

Và từ mùa thu năm 2024, thẻ Bảo hiểm y tế và Thẻ My number sẽ được tích hợp làm một.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý vài điểm sau khi sở hữu thẻ My Number, đó là :

Trong trường hợp bạn thay đổi về tên, địa chỉ...thì bạn cần làm các thủ tục cần thiết tại quầy giao dịch Tòa thị chính trong vòng 14 ngày.

Ngày hết hạn của thẻ My number sẽ giống với ngày hết hạn Thẻ cư trú, vì vậy, trong trường hợp bạn muốn gia hạn Thẻ lưu trú thì cũng cần phải gia hạn thẻ My Number tại Tòa thị chính trong thời gian thẻ còn hiệu lực.

Nếu bạn làm mất thẻ, xin vui lòng báo ngay cho cảnh sát và Tòa thị chính.

3. Các hoạt động tình nguyện của người dân Tp.Tochigi

Có khoảng 25 hội nhóm cộng đồng dọc theo 2 bờ sông Uzuma, đã hưởng ứng lời kêu gọi của 3 Đoàn thể địa phương, trong đó có Hiệp hội bảo vệ sông Tp.Tochigi, tiến hành tổ chức các hoạt động chung tay vệ sinh, thu gom rác làm sạch khu vực sông Uzuma của Tp.Tochigi. Các hoạt động này được bắt đầu tổ chức từ năm 1980 đến nay, và diễn ra vào tháng 4, 7, 9 hằng năm.

Sông Uzuma không chỉ là con sông có ý nghĩa đặc biệt đối với hầu hết người dân ở Tp.Tochigi, mà còn là nơi để người dân cũng như du khách tản bộ ngắm cảnh, thư giãn; vì vậy việc giữ gìn con sông sạch đẹp là việc làm cần thiết.

“Chiến dịch làm sạch sông Uzuma” sẽ được tổ chức từ cầu Kanitabashi thuộc Daichou, đến cầu Shinbashi, thuộc Kawaichou, và được diễn ra từ 7h đến 8h sáng thứ 7 ngày 30/9.

Tất cả cư dân nước ngoài đều được chào đón tham gia. Nếu bạn muốn tham gia, xin vui lòng liên hệ đến Hiệp hội giao lưu Quốc tế Tp.Tochigi để xác nhận địa điểm vệ sinh.

Ngoài ra, vào thứ 7, ngày 9/9 cũng diễn ra hoạt động diệt trừ thực vật ngoại lai tại hồ chứa nước Watarase

Từ 7h sáng, những người tham gia sẽ được tiếp nhận trước Trung tâm cho thuê xe đạp Yanakako. Nếu số người tham gia dưới 10 người thì không cần phải đăng ký trước.

Hoạt động sẽ vẫn diễn ra dù dự báo hôm đó thời tiết có thể mưa nhẹ, thời gian từ 7h30 đến 9h sáng.

“Hoạt động tiêu diệt thực vật ngoại lai” là hoạt động loại bỏ các loại thực vật như hoa cỏ dại...làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của các giống thực vật khác, và được

thực hiện với sự hợp tác của nhiều đoàn thể cùng các tình nguyện viên, nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên của các vùng đất ngập nước theo Công ước Ramsar.

Khi tham gia , vui lòng mang theo nước uống, áo dài tay, quần dài, ủng cao, khăn, kính bảo vệ mắt và găng tay lao động...

Với tư cách là một công dân, hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên và tạo nên một thành phố xanh sạch đẹp.